



AH Mai Trọng Lý

Mấy tuần nay trời Nam Cali trở lạnh và mưa, như những ngày giáp Tết tại VN.

Cũng làm cho những người cao tuổi như tôi bị cảm cúm.

Nằm dưỡng bệnh với cuốn Lá thư Ái Hữu CC số 119 hình bìa Vua Quang Trung.

Buồn vì lời trong Lá thư Ban Phụ trách số 119:

“ Lá Thư AHCC số 119 Xuân Giáp Thìn 2024 là LT cuối cùng của BPT, sau khi LT đã khai sinh từ năm 1976.

Ngoài bài tổng kết nội dung các số LT từ khi mới ấn hành đến số này, của AH Nguyễn Thiệp chúng ta đã thấy lợi ích của LT cho các AH mà còn “ Giữ cho còn có nhau” như tôn chỉ của LT.

Số LT 119 này BPT đã sưu tầm những bài viết và những bài thơ của các Nhà Văn và Thơ thời mới chia đôi Đất Nước di cư vào Nam.

Đọc xong LT tôi thấy cả một dĩ vãng hiện về, vì tác giả các đoản văn và thơ được trích đăng LT phần lớn là bạn hoặc những người tôi được biết. Nên số LT này phải được mệnh danh là “ Tưởng nhớ Sài Gòn xưa “ mới đúng nội dung.

Tôi tin chắc các bạn đọc dù ở lứa tuổi nào cũng thấy mình trong đó.

Từ thửa học trò với tên các trường học thân yêu, cả các nơi mua sách và giải trí của thửa thiếu nhi, đến khi trưởng thành học Đại

học với các địa điểm học nhờ trường Kỹ nghệ Nguyễn Trường Tộ trên đường Gia Long, của các khoá Kỹ sư CC lão thành, trước khi TT KT Phú Thọ được thành lập.

Đến cảnh về phép dạo chơi đường Catina Sài Gòn của các Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức, mà rất nhiều KS Công Chánh trong số đó.

Các món ăn Sài Gòn từ những hàng rong đến các nhà hàng ăn đặc biệt, từ bình dân như khu Chợ Cũ cho đến các khách sạn sang trọng.

Mục giải trí có đủ tên các rạp chiếu bóng và các phòng trà văn nghệ các vũ trường Sài Gòn/Chợ lớn.

Không một AHCC nào mà không nhớ đến các gánh phá lẩu và nước mía Viễn Đông cạnh Bộ CC, mà sau khi họp xong ra về, đều ghé ăn, khiến tôi phải nhắc nhở các ông Trưởng khu và Trưởng ty là : Ăn ít thôi! vì đã đặt bàn trong Restaurant Kim Hoa bên kia đường rồi.

Phải nói BPT sưu tầm các bài với nội dung đã nói lên sinh hoạt của Miền Nam VN từ thời Pháp thuộc đến Đệ Nhất và Đệ nhị CH, cả những hình di tản năm 1975, khi CS Bắc Việt vi phạm HĐ đình chiến xâm lăng Miền Nam.

Những bài thơ một thời của các thi sĩ Nguyễn Sa, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Hoàng Chương, Cung Trầm Tưởng được trình bày trang trọng trong các mục đóng khung.

LT của các AH Công Chánh hành nghề kỹ thuật nhưng mang nhiều hình ảnh của các

Văn Nghệ sỹ như Mai Thảo, Thanh Nam, Tạ Tỵ, Đinh Hùng, Hoài Bắc, Phạm Duy và nhiều khuôn mặt nữa, mà người Sài Gòn đều biết từ bộ môn cổ nhạc đến tân nhạc.

Lá Thư AHCC cuối cùng, nhưng lại là một tác phẩm Văn nghệ Xuân Giáp Thìn 2024 để nhớ đến những xuân xưa của Sài Gòn với Báo Xuân hình bìa in những người Đẹp, qua nét vẽ của Hoạ sĩ Nguyễn Trung.

Ước mong BPT/LTAHCC đọc xong lời tri ân của một người AH cao tuổi như tôi, mà tiếp tục làm thêm vài số nữa, để các AH còn trẻ biết thêm về những Ngày Xưa Thân Ái của những người tỵ nạn lưu vong, tự hào về nguồn gốc của mình.

Thân mến chào,
Mai Trọng Lý

BPT:

Thân gửi anh Lý

BPT Lá Thư Công Chánh chúng tôi rất xúc động trước những lời chia sẻ thật chân thành của anh. Việc chúng tôi phải ngừng phát hành Lá Thư là một điều thật bất đắc dĩ vì các Ái Hữu trong BPT phần lớn đã cao tuổi và sức khỏe mỗi một ngày một kém đi. Việc thực hiện một lá thư đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức chưa kể chi phí ấn loát cũng như cước phí gửi đi mỗi ngày một gia tăng.

Cũng như ý kiến của ái hữu, bên bìa trang trong chúng tôi cũng đề Lá Thư này" Để tưởng nhớ đến một Sài Gòn tươi đẹp năm cũ", chính vì vậy phần lớn những bài viết trong số này đều nhắc cho chúng ta, những người đã lớn lên hoặc trưởng thành trong những năm tháng đó, những hình ảnh thật đẹp về một Sài Gòn mà chúng ta chẳng bao giờ có thể thấy lại được nữa.

 **Bà Xuân Khương**

Thân gửi anh Trần Đức Thuần

Tôi đã nhận được Lá Thư Công Chánh số 119, lá thư cuối cùng, cảm ơn Ban tổ chức .

Tôi xin được đóng góp vào Bản Tin Công Chánh tương lai \$50, tôi gửi qua Zelle về email thac53@comcast.net của anh như chỉ dẫn trong lá thư CC. Nếu anh nhận được xin anh cho biết để tôi yên chí là không có gì nhầm lẫn, một lần nữa tôi cảm ơn các anh đã mất nhiều công lao với tờ báo, anh Chấn lúc còn sống cũng rất cảm kích công lao của các anh.

Xin đa tạ và chúc các anh luôn vui mạnh.

Xuân Khương (Mrs. Khương Hùng Chấn)

BPT:

Chúng tôi rất cảm kích về sự đóng góp của bà cho Bản Tin AHCC. Trước đây khi còn sinh tiền, AH Khương Hùng Chấn cũng đã rất hào phóng đóng góp cho Lá Thư AHCC để Lá Thư mỗi ngày một thêm vững mạnh. Nay chúng tôi chuyển sang Bản Tin và tương lai gần sẽ chỉ đăng trên trang Web của Lá Thư, như vậy việc đóng góp sẽ không còn cần thiết nữa, vì chúng tôi chỉ cần kinh phí để duy trì trang Web mà thôi. Xin thành thực cảm ơn bà một lần nữa và kính chúc bà cùng quý quyến an lành.

Nay kính

 **Bà Đoàn Kỳ Tường**

Đã nhận Lá Thư AHCC số 119, xin cảm ơn BPT đã hoàn tất lá thư rất tốt đẹp. Năm mới 2024 kính chúc các anh chị em Ái Hữu Công Chánh năm châu và quý quyến nhiều sức khỏe, tâm tâm thường an lạc và vạn sự cát tường.

Bà quả phụ Đoàn Kỳ Tường

BPT:

Rất vui khi được tin bà đã nhận được Lá Thư 119 và xin cảm ơn bà về lời khen tặng, đó là một niềm khích lệ lớn lao cho Ban Phụ Trách Lá Thư. Kính chúc bà được luôn luôn vui mạnh.

Nay Kính

 **Chi Nguyễn Văn Khoa**

Thật là cảm ơn Anh Thuần không biết bao nhiêu mà kể siết..

Em vừa mới nhận được LT AHCC 119 .. thật là quý hóa. Mới lướt sơ qua Mục Lục em đã thích thú vô cùng, Em sẽ được biết qua rất nhiều điều, chỉ vì năm 1975 lúc đó em còn nhỏ quá, còn ở Trung học Mạc Đĩnh Chi, Quận 6.

Sang hôm nay em đã đọc quyển sách Lá Thư Công Chánh 119 đến lần thứ ba rồi.

Tất cả bài vở thật là tuyệt vời, các sưu tầm, những bài viết hữu ích, làm cho em nhớ lại Saigon xưa. Bây giờ em mới hiểu tại sao em cứ thấy anh Khoa đọc đi đọc lại những LTCC của mấy năm trước.

Em vẫn muốn đọc được các bài trên Lá Thư Công Chánh bằng hard copy. Ước sao có anh chị nào đó nhận tiếp tục làm Lá Thư Công Chánh em sẽ ủng hộ nhiệt tình, nhất là vấn đề tài chánh.

Kính lời cảm ơn các anh chị.

BPT:

Chúng tôi thành thực cảm ơn về những lời khen ngợi của chị cho Lá Thư. Việc chấm dứt phát hành Lá Thư là một điều bất đắc dĩ vì tất cả các ái hữu đều đã cao tuổi, trong khi đó việc đảm nhận để thực hiện một Lá Thư đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian.

Chúc chị nhiều sức khỏe và an lành.

Nay kính

 **AH Nguyễn Đình Duật**

Rất cảm ơn và hoan nghênh anh Thuần và các anh trong BPT LT AHCC đã âm thầm hoàn thành tốt đẹp LT AHCC số 119 để chào mừng Năm Mới Giáp Thìn an khang, may mắn đến với tất cả các Ái Hữu và Thân hữu CC chúng ta !

Thân mến,

Nguyễn Đình Duật

BPT:

Xin cảm ơn Ái Hữu đã dành ưu ái cho Ban Phụ Trách Lá Thư. Ngày trước Ái Hữu cũng đã phụ trách LT AHCC cho nên Ái Hữu đã thông cảm những khó khăn của BPT cho việc phát hành một số báo như thế nào.

Chúc Ái Hữu được nhiều sức khỏe và quý quyến được an bình.

Thân mến

 **AH Nguyễn Khắc Đỗ**

Cám ơn bạn Thuần lo Lá Thư AHCC cùng quý anh trong ban biên tập. Tôi vừa đọc bài của bạn về ngày đầu tiên đến trường CVA, rất đặc biệt.

Xin cảm ơn Quý Ban Phụ Trách rất nhiều. Thân kính chúc Ban Phụ Trách năm mới 2024 an lành và thịnh-vượng.

Thân mến

Nguyễn Khắc Đỗ

BPT:

Xin cảm ơn Ái Hữu, cũng xin chúc Ái Hữu nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi những công tác từ thiện mà Ái Hữu đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Thân mến

 **AH Đồng Sĩ Khiêm**

Cám ơn anh Thuần và các anh chị trong ban phụ trách đã bỏ công của ra để hoàn thành LT số 119 và cũng có thể là LT kết thúc sau gần 50 năm hoạt động!

Xin nhớ gửi bằng bưu điện một LT 119 cho con trai của anh Lê Thanh Trang ở văn phòng của hai cha con và instructions bằng tiếng Anh cho cháu nó có thể vô website tìm được thêm các số trước. Nếu anh không có địa chỉ thì xin cho tui hay.

Đồng Sĩ Khiêm

BPT:

Xin cảm ơn Ái Hữu, BPT đã gửi báo đến cho gia đình Ái Hữu Lê Thành Trang. Rất vui khi được gặp Ái Hữu trong chuyến ghé thăm Nam Cali vừa qua.

Thân mến

 **AH Nguyễn Khoa Long**

Anh Thuận thân,

Năm mới xin kính chúc anh chị và các cháu dồi dào sức khỏe, mọi sự hạnh thông. Tôi vừa Zelle đến anh \$50 để gọi là chút đóng góp cho Lá Thư AHCC.

Nguyễn Khoa Long

BPT:

Đã lâu mới lại được tin của Ái Hữu, xin cảm ơn sự đóng góp của Ái Hữu, . Chúc Ái Hữu cùng quý quyến một năm mới an khang và hạnh phúc.

Thân mến

 **AH Nguyễn Thu Hoa**

Kính thưa anh Thuận

Nhân dịp Tết đến, tôi xin kính chúc anh chị cùng quý quyến một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, an khang, hạnh phúc và cũng xin kính lời cảm ơn anh Thiệp và toàn thể Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC đã cho tôi và độc giả Lá Thư 119 được trở lại Sài Gòn thời vàng son của VNCH trước năm 1975. Một thủ đô Sài Gòn mà tất cả người miền Nam đều hãnh diện với cái tên "Hòn Ngọc Viễn Đông".

Thú thật là khi nhìn được quyển Lá Thư AHCC số 119 vừa đẹp về hình thức (tranh bìa vẽ vua Quang trung đánh đuổi quân Thanh, bức tranh vừa đẹp về thành tích lịch sử mà còn đẹp, thật đẹp với nét vẽ của chị Lê Thuý Vinh) mà còn đẹp về nội dung, với những hình ảnh, bài viết nhắc nhở từng con đường, rạp hát, thương xá, siêu thị, các nhà sách ... đó là

những nơi hồi còn đi học cho đến khi ra đời, tôi luôn hằng gắn bó, trân trọng... và nuối tiếc sau khi phải xa lìa quê hương để rồi bây giờ không tìm lại, thấy lại được trong thực tế nữa.

Xin được kính lời cảm ơn quý anh thật nhiều và cũng xin kính chúc BPT Lá Thư AHCC sẽ tiếp tục xuất bản Lá Thư trên bản in cho dù số trang được thu gọn hơn nhưng hình thức và nội dung vẫn rất dồi dào phong phú để lá thư mãi mãi có mặt trong tủ sách các thành viên mà trong đó có tôi, một kẻ đến sau nhưng rất hân hạnh được quý anh cho gia nhập, được đóng góp và chung tay vun đắp cho Lá Thư ngày càng vững bền hơn.

Xin cảm ơn ban Phụ Trách và cảm ơn anh Nguyễn Thiệp, anh Trần Đức Thuận thật nhiều.

Kính thư.

Nguyễn Thu Hoa

T.B. Tôi đã gửi lời Hồi Đáp đến Houston rồi ạ.

Và tôi cũng xin được phép thưa nếu Lá Thư AHCC số 119 còn thì tôi xin anh thêm 2 hay 3 quyển để tôi tặng các em tôi bên Việt Nam và bên Úc Châu vì các cô ấy đã từng sống và lớn lên ở Sài Gòn đã từng quen thuộc và nằm lòng từng con đường, góc phố Sài Gòn xưa, nhưng bây giờ không làm sao tìm lại được, nên bây giờ các cô ấy sẽ rất vui khi được đọc được nhìn lại thành phố Sài Gòn qua Lá Thư AHCC số 119. Tôi xin hoàn lại chi phí đến quý anh.

Nay Kính

BPT:

Xin cảm ơn những lời khen ngợi chân thành của chị cho Lá Thư 119. Chúng tôi đã gửi đến chị mấy số báo theo như chị yêu cầu.

Chúc chị một năm mới Ất Tỵ an khang và hạnh phúc.

Nay kính